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เริ่มประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เม่ือสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  มาครบองค<ประชุม 
(นางมณฑา  สมมาตย<)  จํานวน ๒๒ ท?าน   ดิฉันขออนุญาตอ?านประกาศ เรียกประชุมฯ ค?ะ  

ประกาศสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุมสภา
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑   ประจําปM  ๒๕๖๑   
ตามมติสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ในคราวประชุมสภาองค<การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปM ๒๕๖๐ เม่ือ
วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ไดCกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปM 
๒๕๖๑ ต้ังแต?วันท่ี ๖ กุมภาพันธ< ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๑  นั้น 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ ภายใตCมาตรา ๒๒  แห?ง
พระราชบัญญัติองค<การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกCไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   จึงเรียกประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๑  ประจําปM ๒๕๖๑  ต้ังแต?วันท่ี  ๖  กุมภาพันธ<   ๒๕๖๑  ถึง
วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  มีกําหนด ๔๕ วัน   จึงประกาศใหCทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙  เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ลงชื่อ นายมะหะมะ  
วาแมดีซา  ประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  

ลําดับต?อไปขอเรียนเชิญท?านประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา กล?าวเปQดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญค?ะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ท?านสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ท?านนายกองค<การ 
(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) บริหารส?วนจังหวัดยะลา และท?านผูCมีเกียรติทุกท?าน ผมรูCสึกเปRนเกียรติและ

ยินดีอย?างยิ่ง ท่ีไดCทําหนCาท่ีประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ใน
การเปQดประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาในวันนี้  ซ่ึงเปRนการ
ประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปM 
๒๕๖๑  ตามท่ีสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดCกําหนดไวC คือ ต้ังแต?
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ< ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑  ประกอบกับนายก
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ไดCเสนอญัตติ  ขออนุมัติใชCจ?ายเงินสะสม
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ประจําปM ๒๕๖๑ ตลอดจนญัตติอ่ืน ๆ ตามท่ี
ไดCบรรจุไวCในระเบียบวาระการประชุม เพ่ือใหCสภาไดCพิจารณาใหCเปRนไปตามขCอ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขCอง  และผมหวังเปRนอย?างยิ่งว?า ในหCวงเวลาของสมัย
สามัญนี้ สภาจะไดCร?วมกันพิจารณาและปรึกษาหารือในเรื่องต?าง ๆ ใหCเกิด
ประโยชน<สูงสุดแก?ประชาชนและทCองถ่ินต?อไป 

  บัดนี้  ไดCเวลาอันสมควรแลCว กระผมขอเปQดการประชุมสภาองค<การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปM  ๒๕๖๑ ณ บัดนี้ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ท่ีประธานแจ-งให-ท่ีประชุมทราบ      
๑.  เนื่องจากวันนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมาร?วมเขCารับฟUง

การประชุม ทางสภาและคณะผูCบริหาร ท้ังเจCาหนCาท่ีขององค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ยินดีตCอนรับนะครับ 

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดCวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค<กรปกครองส?วนทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขCอ ๒๔  ไดCแก? 

   - การอนุมัติแกCไขคําชี้แจงโครงการในแผนพัฒนาสี่ปM พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔  ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

   - การประกาศใชCแผนพัฒนาทCองถ่ินสี่ปM (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๔) และ
แผนพัฒนาทCองถ่ินสี่ปM (เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 
๗ มีนาคม ๒๕๖๑   สําหรับรายละเอียดไดCจัดวางไวCบนโต-ะทุกท?านแลCว 

๓. ท?านนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  ลาครับ ไปรับปริญญาครับ มหาบัณฑิต
นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดยะลา  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําป"  ๒๕๖๐  
เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุมครับ    
เลขานุการคณะกรรมการ    เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
ตรวจรายงานการประชุม  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต 2 อําเภอบันนังสตา 
(นายไฟซอล  ยูโซะ) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ขอรายงานผลการ

ตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งท่ี  ๑/

๒๕๖๑   วันพุธท่ี  ๓๑  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หCอง
ประชุมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ชั้น ๔   

ผูCมาประชุม 
๑. นายมะรอซิ  รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.  เขต  ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   
๒. นายอุสมาน  หะยีมะเร-ะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง   กรรมการ 
๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต   อ.ธารโต  กรรมการ 
๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   
๕. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.  เขต ๓  อ.บันนังสตากรรมการ 
๖.  นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปQนัง  กรรมการ   

    ๗.  นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา  กรรมการ
    และเลขานุการ 
    เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   
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เลขานุการคณะกรรมการ  เม่ือคณะกรรมการมาครบองค<ประชุมแลCว นายมะรอซิ  รอยิง    
ตรวจรายงานการประชุม  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนCาท่ีประธานในท่ีประชุม  

ไดCกล?าวเปQดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธานไดCเนCนย้ําใหC
คณะกรรมการทุกท?านไดCตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระว?าไดC
ใจความถูกตCองตรงกันหรือไม? รวมท้ังการพิจารณาขอเสนอแกCไขขCอความ 
สําหรับการตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้ คือ  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑  
ประจําปM ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐     

ประธาน ไดC ใหC เจC าหนCา ท่ี เปQด เทปบันทึกการประชุม  เ พ่ือใหC
คณะกรรมการพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  จนแลCวเสร็จ  ปรากฏ
ว?า ไม?มีการเสนอขอแกCไขขCอความ  เพ่ิมเติมแต?ประการใด   เลิกประชุมเวลา 
๑๒.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิก ท?านใดจะเปลี่ยนแปลงแกCไขเพ่ิมเติมรายงานการ
ประชุม  เชิญครับ  เชิญท?านนายกครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
(นายมุขตาร<  มะทา) กระผมนายมุขตาร<  มะทา นายกองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ขอแกCไข

รายงานการประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๑ ประจําปM ๒๕๖๐  หนCา ๓ บรรทัดท่ี ๒ เรื่องท่ี ๓ ขณะนี้หCองประชุม
สภาไมล<บางจุดเสียนะครับ อันนี้ไมล< ลอลิงการันต< ขอแกCไขเปRนคอควาย
การันต<นะครับ ต?อไปหนCา ๑๘ บรรทัดสุดทCายครับ องค<กรของรัฐท้ังสามส?วน 
ซ่ึงก็ไดCแก?ไฟฟYาส?วนหนึ่ง เช?าส?วนหนึ่ง แลCวก็ อบต.ตาเนาะแมเราะ เช?าส?วน
หนึ่ง และอีกส?วนหนึ่งการประปาส?วนภูมิภาค เช?าส?วนหนึ่ง แต?ถCาสมาชิกจําไดC
เราก็ไดCมาประชุมเรื่องของพ้ืนท่ีการไฟฟYาเช?า อันนี้ขอแกCไขเปRน การประปาเช?า 
เพ่ือความถูกตCองครับ ต?อไปหนCา ๒๑ ตรงท่ีท?าน สจ.วรเกียรติ  ไชยชนะ ไดC
อภิปรายนะครับ อยู?กลาง ๆ ครับ เช?า ๓๐ ปM ท่ีดินเดิม ๓ ไร? เช?าปMละ ๕,๗๐๐ 
บาท ตัวเลข ๕,๗๐๐ บาท ซ่ึงผมคิดว?าตัวเลขนี้ไม?ถูกตCอง น?าจะเปRน ๕๗,๐๐๐ 
บาท เพราะว?าปMหนึ่ง ๕,๗๐๐ บาท มันไม?ถูกตCอง ใช?ไหม ผอ.คลัง เปRน 
๕๗,๐๐๐ ไหม ต?อปM เพราะฉะนั้น ๕,๗๐๐ บาท ไม?ถูกตCอง ขอเปลี่ยนเปRน 
๕๗,๐๐๐ บาท ก็เท?ากับเดือนละ ๔,๐๐๐ กว?าบาท นะครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  สมาชิกเปลี่ยนแปลงแกCไขตามขCอเสนอของท?านนายกดCวยครับ มี
เพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถCาไม?มีผมจะขอมติท่ีประชุมครับ เชิญท?าน
เลขานุการสภานับองค<ประชุมครับ  ครบองค<ประชุมครับ ๒๒ ท?าน ครบองค< 

 ประชุมครับ ต?อไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกท?านใดรับรองรายงานการ
ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจําปM  ๒๕๖๐   เม่ือวันท่ี  ๒๗   
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ธันวาคม  ๒๕๖๐  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๒๒  เสียงครับ  สมาชิกท?านใดไม?
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ประจําปM  ๒๕60   
เม่ือวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ โปรดยกมือครับ  ไม?มีนะครับ งดออกเสียง ไม?
มีนะครับ      

มติท่ีประชุม เปRนเอกฉันท< รับรอง ๒๒ เสียงครับ ไม?รับรอง ไม?มี  งด
ออกเสียงไม?มีครับ   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  ขออนุมัติใช-จ�ายเงินสะสมองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดยะลา ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียนเชิญท?านนายก
ครับ 

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายกองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ
ญัตติ ขออนุมัติใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดCวยองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลามีความ
จําเปRนตCองใชCจ?ายเงินสะสมขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาท่ีเก็บรักษาไวC 
เพ่ือดําเนินการตามโครงการท่ีอยู?ในอํานาจหนCาท่ีขององค<การบริหารส?วนจังหวัด 
ดังนี้ 
 ๑. โครงการซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๑๖  บCานเกาะ  หมู?ท่ี ๕  ตําบลท?าธง – บCานบือกะสะมา 
หมู?ท่ี ๑ ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา วงเงิน ๕,๖๐๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.  โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)   
สาย ยล.ถ.  ๑ – ๐๐๑๘ บCานพะปูเงาะ  หมู?ท่ี ๔  ตําบลเกะรอ – บCานจะกว-ะ  
หมู?ท่ี ๑ ตําบลจะกว-ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา วงเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. โครงการซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๑๙ บCานป̀อยอ หมู?ท่ี ๓ ตําบลท?าธง – บCานเกะรอ หมู?ท่ี ๑ 
ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  วงเงิน ๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท  
 ๔. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๐ บCานพอเม็ง หมู?ท่ี ๔ ตําบลกายูบอเกาะ – บCานปะแต 
หมู?ท่ี ๓ ตําบลกอตอตือร-ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา วงเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๕. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๒ บCานตีบุ หมู?ท่ี ๕ – บCานตูกู หมู?ท่ี ๒ ตําบลยะต-ะ อําเภอ
รามัน จังหวัดยะลา วงเงิน ๗๐๑,๐๐๐ บาท 

   ๖. โครงการซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๗ บCานพงกูแว  หมู?ท่ี ๕  ตําบลยะหา – บCานเจาะตาแม 
หมู?ท่ี ๔ ตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  วงเงิน  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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นายก อบจ.ยะลา  ๗. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย ยล.ถ. 
๑ – ๐๐๒๘ บCานยีราปUน หมู?ท่ี ๑๑ ตําบลตลิ่งชัน – บCานคอลอกาเอ หมู?ท่ี ๑ 
ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  วงเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท  
 ๘. โครงการซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๓๑  บCานธารโต หมู?ท่ี ๑ ตําบลธารโต – บCานบือซู (บCาน
กลาพอ) หมู?ท่ี ๖ ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  วงเงิน 
๔,๔๙๖,๐๐๐ บาท 
 ๙. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๕๐ บCานกาบัง หมู?ท่ี ๗ ตําบลกาบัง – บCานบายอ หมู?ท่ี ๔ 
ตําบลบาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา  วงเงิน ๕,๔๘๒,๐๐๐ บาท  
 ๑๐. โครงการซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๖๓ บCานศรีนคร  หมู?ท่ี ๓ ตําบลคีรีเขต – บCานบาตูปูเต-ะ 
หมู?ท่ี ๖ ตําบลบCานแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  วงเงิน  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๗๑ แยก ทล.๔๐๖๒ – บCานมาลา   หมู?ท่ี ๓ ตําบลตาเนาะ-   
แมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา วงเงิน  ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. โครงการบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  
สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๗๗ บCานบันนังบูโบ หมู?ท่ี ๓ ตําบลถํ้าทะลุ อําเภอบันนังสตา 
– บCานลาบู หมู? ท่ี  ๙ ตําบลปะแต อําเภอยะหา จั งหวัดยะลา  วงเ งิน 
๖,๔๗๖,๐๐๐ บาท 
 ซ่ึงในการเสนอญัตติใชCจ?ายเงินสะสมขององค<การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลาในครั้งนี้ มีเหตุผล สืบเนื่องจากหCวงระยะเวลาท่ีผ?านมา (เดือนพฤศจิกายน 
– ธันวาคม ๒๕๖๐) ไดCเกิดฝนตกหนัก เกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา เปRนเหตุ
ใหCถนนเกิดความเสียหายหลายเสCนทาง คันทางถูกกระแสน้ํากัดเซาะเปRนทาง
ยาว ช?องระบายน้ําท่ีมีอยู?เดิมไม?สามารถระบายน้ําไดCทัน ความแรงของน้ําและ
ปริมาณของน้ําฝนไดCกัดเซาะผิวจราจรและโครงสรCางของถนนเสียหายเปRน 

  จํานวนมาก ถนนเกิดการชํารุดเปRนหลุมเปRนบ?อไดCรับความเสียหาย ประชาชน
ไม?สะดวกในการสัญจรไป – มา เกิดความไม?ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย<สิน 
ประชาชนไดCรับความเดือดรCอน จําเปRนตCองดําเนินการซ?อมสรCาง/บูรณะถนนใหC 

 อยู?ในสภาพท่ีใชCงานไดCเปRนการเร?งด?วน จํานวน ๑๒ สายทาง ซ่ึงเกินศักยภาพ
ขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาในการนําเครื่องจักรเขCาไปดําเนินการเองไดC 
เพราะถนนชํารุดเสียหายมาก แต?เนื่องจากองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไม?มี
งบประมาณเพ่ือการดังกล?าว และไม?อาจรอจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําปM
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดC ดังนั้น  เพ่ือบําบัดความเดือดรCอนของประชาชน 
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นายก อบจ.ยะลา ในพ้ืนท่ีเปRนการเร?งด?วน ประกอบกับ สนองนโยบายเร?งด?วนของรัฐบาลท่ี
กําหนดใหCองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินจัดทําโครงการก?อสรCาง/ปรับปรุงถนนท่ีมี
ส?วนผสมยางพารา หรือสิ่งก?อสรCางอ่ืน ๆ ท่ีใชCยางพารา เพ่ือช?วยเหลือเกษตรกร
ผูCปลูกยางพาราในภาวะยางพาราตกตํ่า ในการนี้ จึงจําเปRนตCองนําเงินสะสม
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาท่ีเก็บรักษาไวC มาต้ังจ?ายเปRนโครงการใชC
จ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  ซ่ึงเปRนยอดเงินสะสมท่ีไดCกันเงินไวCตามระเบียบแลCว คงเหลือเงินท่ีจะ
นํามาใชCจ?ายเพ่ือการพัฒนาไดC จํานวน ๔๗,๓๒๑,๘๖๓.๒๔ บาท โดยขอใชCจ?าย 
จํานวน ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวน ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๑. ค?าซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๑๖ บCานเกาะ หมู?ท่ี ๕ ตําบลท?าธง – บCานบือกะสะมา หมู?ท่ี ๑ 
ตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ  ๕,๖๐๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.  ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต  
(PARA AC)   สาย ยล.ถ. ๑ – ๐๐๑๘ บCานพะปูเงาะ หมู?ท่ี ๔ ตําบลเกะรอ – 
บCานจะกว-ะ หมู?ท่ี ๑ ตําบลจะกว-ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ 
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๓. ค?าซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๑๙ บCานป̀อยอ หมู?ท่ี ๓ ตําบลท?าธง – บCานเกะรอ หมู?ท่ี ๑ 
ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา  งบประมาณ ๒,๘๔๘,๐๐๐ บาท  
 ๔. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๐ บCานพอเม็ง หมู?ท่ี ๔ ตําบลกายูบอเกาะ – บCานปะแต หมู?ท่ี 
๓ ตําบลกอตอตือร-ะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท 

   ๕. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๒ บCานตีบุ หมู?ท่ี ๕ – บCานตูกู หมู?ท่ี ๒ ตําบลยะต-ะ อําเภอรา
มัน จังหวัดยะลา งบประมาณ ๗๐๑,๐๐๐ บาท 
 ๖. ค?าซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๗ บCานพงกูแว หมู?ท่ี ๕ ตําบลยะหา – บCานเจาะตาแม หมู?ท่ี ๔ 

    ตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  งบประมาณ  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๒๘ บCานยีราปUน หมู?ท่ี ๑๑ ตําบลตลิ่งชัน – บCานคอลอกาเอ หมู?
ท่ี ๑ ตําบลเข่ือนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  งบประมาณ 
๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท 
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นายก อบจ.ยะลา   ๘. ค?าซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๓๑ บCานธารโต หมู?ท่ี ๑ ตําบลธารโต – บCานบือซู (บCานกลาพอ) 
หมู? ท่ี ๖ ตําบลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  งบประมาณ 
๔,๔๙๖,๐๐๐ บาท 
 ๙. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๕๐ บCานกาบัง หมู?ท่ี ๗ ตําบลกาบัง – บCานบายอ หมู?ท่ี ๔ ตําบล
บาละ อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา  งบประมาณ ๕,๔๘๒,๐๐๐ บาท  
 ๑๐. ค?าซ?อมสรCางผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๖๓ บCานศรีนคร หมู?ท่ี ๓ ตําบลคีรีเขต – บCานบาตูปูเต-ะ หมู?ท่ี ๖ 
ตําบลบCานแหร อําเภอธารโต จังหวัดยะลา  งบประมาณ  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๗๑ แยก ทล.๔๐๖๒ – บCานมาลา      หมู?ท่ี ๓ ตําบลตาเนาะแม
เราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๒. ค?าบูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต (PARA AC)  สาย 
ยล.ถ. ๑ – ๐๐๗๗ บCานบันนังบูโบ หมู?ท่ี ๓ ตําบลถํ้าทะลุ อําเภอบันนังสตา – 
บCานลาบู หมู? ท่ี ๙ ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  งบประมาณ 
๖,๔๗๖,๐๐๐ บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว?าดCวยการรับเงิน การเบิกจ?ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขCอ ๘๙ องค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ินอาจใชCจ?ายเงินสะสมไดC โดยไดCรับอนุมัติจากสภาทCองถ่ินภายใตCเง่ือนไข 
ดังต?อไปนี้ 

  (๑) ใหCกระทําไดCเฉพาะกิจการซ่ึงอยู?ในอํานาจหนCาท่ีขององค<กร
ปกครองส?วนทCองถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับดCานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เปRนการเพ่ิมพูนรายไดCขององค<กรปกครองส?วนทCองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดรCอนของประชาชน ท้ังนี้  ตCองเปRนไปตามแผนพัฒนาของ
องค<กรปกครองส?วนทCองถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๒) ไดCส?งเงินสมทบกองทุนส?งเสริมกิจการขององค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ินแต?ละประเภทตามระเบียบแลCว 
 (๓) เม่ือไดCรับอนุมัติใหCใชCจ?ายเงินสะสมแลCว องค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ินตCองดําเนินการก?อหนี้ผูกพันใหCเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม?เกินหนึ่งปM
ถัดไป หากไม?ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหCการใชCจ?ายเงินสะสมนั้น
เปRนอันพับไป 
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นายก อบจ.ยะลา   ท้ังนี้  ใหCองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ?ายค?าใชCจ?ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใชC
จ?ายเงินสะสมใหCคํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 
 อนึ่ง  เม่ือสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดCอนุมัติใชCจ?ายเงิน
สะสมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาแลCว องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาจะ
เร?งรัดดําเนินการใหCแลCวเสร็จในปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ดังนั้น  จึงไดCเสนอญัตติขออนุมัติใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค<การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลา จํานวน ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท มาเพ่ือสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัด
ยะลาไดCพิจารณาอนุมัติต?อไป 
 ขออนุญาตท?านประธานสภาและท?านสมาชิกสภา เพ่ือท่ีจะชี้แจง
เพ่ิมเติม ซ่ึงเปRนรายงานยอดเงินสะสมขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ซ่ึง
กองคลังไดCดําเนินการตรวจสอบยอดเงินสะสมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา 
ณ วัน ท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ<  ๒๕๖๑ คงเหลือ ท่ีจะนําไปใชCจ? ายไดC  จํ านวน 
๔๗,๓๒๑,๘๖๓.๒๔ บาท ซ่ึงไดCกันเงินตามระเบียบท่ีกฎหมายกําหนดทุกอย?าง 
ซ่ึงรายละเอียดไม?ทราบว?าท?านสมาชิกมีไหมครับ เด๋ียวผมจะขออธิบาย
รายละเอียดใหCท?านสมาชิกไดCรับทราบ หรือจะเปRนปUญหาใหCกับองค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลาในอนาคตต?อไปหรือไม? ซ่ึงจริง ๆ แลCว เงินท่ีเราสามารถใชCจ?าย
ไดCนั้น มีท้ังหมดเกือบ ๔๘ ลCาน แต?วันนี้ เราขออนุมัติเพียง ๔๕ ลCาน ซ่ึง
รายละเอียดคงสํารองบุคลากร คือ เงินเดือน ๓ เดือน ซ่ึงเราสํารองไปแลCว 
ยอดเงินท้ังหมด ๑๘,๒๙๗,๗๐๘.๕๑ บาท กรณีฉุกเฉิน สํารองกรณียังไม?ไดCรับ
จัดสรรเงินอุดหนุน คือ เงินเดือน ค?าตอบแทนครูผูCดูแลเด็ก ประมาณ ๓ เดือน 

    อันนี้ก็ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ก็ประมาณ  
๕ ลCาน และก็มีเงินทุนสํารองตามกฎหมายท่ีฝากไวC ซ่ึงจริง ๆ แลCวเงินท่ีเราตCอง
หักใหCกับ กยส. เรามีเงินฝากอยู?ประมาณ ๗๐ ลCาน ในอนาคตถCาเราจําเปRนท่ี
จะตCองใชCเงินอันนี้ เปRนเงินของเราก็จริง แต?เราจะตCองกูC เรากูCอยู?ในวงเงินฝาก
ของเราคือ ๗๐ ลCาน เราไม?ตCองเสียดอกเบ้ีย เพราะฉะนั้น ตัวเลขท่ีกรมเขา 

 รายงานอาจจะไม?ตรงกับตัวเลขท่ีเราสามารถใชCจริง ๆ ท?านประธานสภาไป
ประชุมท่ีกรุงเทพฯ เม่ือสองวันก?อนก็มารายงานกับผมว?า เงินสะสมของ อบจ.
สามารถท่ีจะนําไปใชCไดC ๑๙๐ ลCาน ผมดูตัวเลขก็เห็นว?ามันมาก เลยสอบถาม
ทางกองคลัง ว?าจริง ๆ แลCวเงินสะสมขององค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา
สามารถใชCจ?ายไดCเท?าไหร? เพราะตัวเลขท่ีคลังรายงาน ก็หมายถึงว?าสามารถ
ใชCไดCประมาณ ๔๗ ลCาน แต?ท่ีกรมแจCงใหCสมาคม ๑๙๐ ลCาน ตัวเลขมันแตกต?าง
กันมาก ซ่ึงผมก็เปRนห?วงในกรณีท่ีว?ารัฐบาลเขามีนโยบายในการท่ีจะกระตุCน 
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นายก อบจ.ยะลา เศรษฐกิจ เพ่ือใหCเงินเกิดหมุนเวียน ประชาชนจะมีรายไดC เกิดการสรCางงาน 
อะไรต?าง ๆ ตามนโยบายท่ีเราทราบ และอีกประการหนึ่งทางรัฐบาลก็พยายาม
ท่ีจะใหCองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินใชCเงินสะสมท่ีมีอยู? เพ่ือไปช?วยเหลือพ่ีนCอง
เกษตรกรชาวสวนยาง ก็หมายถึงว?าใหCไปทําโครงการต?าง ๆ ท่ีสามารถใชC
ยางพาราไดC ซ่ึงท่ีผ?านมาเราก็ไดCดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แลCววันนี้ก็
มาขออนุมัติสภาอีก ๔๕ ลCาน ซ่ึงจะเห็นว?า ๑๒ โครงการ ท้ังหมดนั้นเปRนการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ก็คือ จ?ายขาดเงินสะสม แลCวก็นําไปใชCใน
โครงการท่ีสามารถนํายางพาราไปใชCก็คือ ถนนพาราแอสฟUลท<ติก แลCวดCวย
เหตุผลท่ีสําคัญก็คือ ถนนเกิดการชํารุดเสียหาย ประชาชนเกิดความเดือดรCอน 
ซ่ึงถCาตัวเลขมันไม?ตรงกัน ก็จะทําใหCรัฐบาลนี้มองว?าองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ิน 
ไม?ว?าจะเปRน อบจ. ไม?ว?าจะเปRนเทศบาล ไม?ว?าจะเปRน อบต. ไม?สนองนโยบาย
ของรัฐบาล ก็หมายถึงว?าไม?นําเงินสะสมท่ีมีอยู?ไปใชCจ?ายใหCเกิดการกระตุCน
เศรษฐกิจ หรือสนองนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลมองว?าองค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ิน ไม?ว?าจะเปRน อบจ. ไม?ว?าจะเปRนเทศบาล ไม?ว?าจะเปRน อบต.มีเงินสะสม
ประมาณ ๕ แสนลCาน ถCาเอา ๕ แสนลCาน ออกมาก็จะทําใหCเศรษฐกิจมันดีข้ึน 
ประชาชนมีรายไดCเพ่ิมข้ึน ตามท่ีรัฐบาลเขาเห็นว?าดีกว?าเงินไปเก็บไวCเฉย ๆ มัน
ไม?ก?อใหCเกิดรายไดC มันไม?ก?อใหCเกิดการหมุนเวียน ผมก็คิดว?าถCามันมีจริง ๆ 
๑๙๐ ลCาน เราก็คงจะตCองนําออกมาใชC ก็ไดCสอบถามทางกองคลังว?า ตัวเลขมัน
ไม?ใช?อย?างนั้น จริง ๆ เงินท่ีเขาคิดมันเปRนเงินฝาก กสอ.ก็คือ ๑๐ % ของเงิน
สะสมของทุกปMนั้น จะตCองหักไปท่ี กสอ.ถCาจะใชCตCองกูC ต้ังแต?มี อบจ.มา เรามี
เงินเหลือเท?าไหร? สมมุติว?าเรามีเงินเหลือ ๑ ลCาน ๑ แสนเราตCองส?งไป เรามีเงิน 

 สะสม ๑๐ ลCาน ๑ ลCานเราตCองส?งไป ระยะเวลามันหลายปMเราก็มีเงินอยู?ตรงนั้น
ประมาณ ๗๐ กว?าลCาน มารวมกับท่ีใชCไดCก็เปRน ๑๑๐ ลCาน แลCวยังมีอีก ๒๑ 
ลCาน ท่ีเราจ?ายขาดเงินสะสมยังไม?ไดCเบิกจ?ายนั้น ตัวเลขก็ใกลCเคียง เพราะฉะนั้น 
อันนี้ก็คิดว?าเม่ือตัวเลขไม?ตรงกัน รัฐบาลมีความเขCาใจผิดก็เปRนหนCาท่ีของ
สมาคมท่ีจะตCองไปชี้แจงว?า ตัวเลขจริง ๆ ท่ีองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินเขามีอยู? 

 ไม?ใช? ๕๐๐,๐๐๐ ลCาน เพราะ ๕๐๐,๐๐๐ ลCาน มันยังเปRนเงินท่ีไม?สามารถใชCไดC 
เงินทุนสํารองก็อาจจะรวมอยู?ใน ๕๐๐,๐๐๐ ลCาน ซ่ึงเงินทุนสํารอง ๒๕% ไม?
สามารถใชCจ?ายไดC ถCาจะใชCนั้นภาวะจําเปRนจริง ๆ และก็ตCองขออนุมัติผูCว?า
ราชการจังหวัด ตรงนี้ของเราก็มีอยู?ประมาณ ๑๐๐ กว?าลCาน ประมาณ ๒๐๐ 
กว?าลCาน เราไม?สามารถใชCจ?ายไดC ซ่ึงเปRนเงินสะสม ท้ังเงินทุนสํารอง เงินสะสม 
ท้ังเงินท่ีอยู?ท่ี กสอ. เงินท่ีสามารถใชCไดCก็คือ ๔๗ ลCาน แต?เรามาใชC ๔๕ ลCาน 
เกือบหมดกระเปcา เพราะฉะนั้น เราก็ถือว?าเปRนองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินท่ี
ดําเนินการตามนโยบาย ดCวยเหตุผลท่ีทางรัฐมนตรีว?าการกระทรวงเกษตรและ 
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นายก อบจ.ยะลา สหกรณ<การเกษตร ไดCชี้แจงใหCกับผูCบริหารองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินว?า 
ยางพาราจริง ๆ ประเทศไทยเราผลิตไดCประมาณสี่ลCานหCาแสนตัน เปRนอันดับ
หนึ่งของโลก ส?งขายต?างประเทศ ไปทํายางรถยนต<บCาง ไปทําถุงมือบCาง หรือไป
ทําอะไรต?าง ๆ ท่ีมีส?วนประสมของยางพารานั้น ประมาณสามลCานแปดแสนตัน 
ยังมียางอยู?ในประเทศอีกเจ็ดแสนตัน โรงงานต?าง ๆ ผูCดําเนินธุรกิจต?าง ๆ 
ภายในประเทศก็ใชCยางอีกหCาแสนตัน บวกกับสามลCานแปด ก็ประมาณสี่ลCาน
สอง สี่ลCานสาม ยังเหลือยางอยู?ในระบบสามแสนตัน เพราะฉะนั้น สามแสนตัน
นั้น เปRนเปYาหมายของรัฐบาลท่ีจะใหCองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินใชCจ?ายเงิน
สะสม เพ่ือไปซ้ือยางสามแสนตัน ถCาองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินสามารถซ้ือยาง
สามแสนตัน ก็จะทําใหCยางในประเทศมันพอดีกับการผลิต จะทําใหCยางมันดีข้ึน 
แต?ตอนนี้ยางมันลCนตลาด ก็คือ มันมีอยู?ไม?ไดCใชCสามแสนตัน ก็จะทําใหCราคายาง
นั้นไม?สามารถท่ีจะสูงข้ึนไดC อันนี้เปRนนโยบายของรัฐบาล ของเราใชCทําถนน ๔๕ 
ลCาน ใชCยางไปประมาณ ๒๐ ตัน แค?นั้นเอง เพราะถนนพาราแอสฟUลท<ติกใชC
ส?วนผสมยางพาราเพียง ๕ % เพราะฉะนั้น ๔๕ ลCาน ใชCประมาณ ๒๐ ตัน 
รัฐบาลอยากจะใหCองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินใชCยางพารา เดือนหนึ่งประมาณ 
๑๐,๐๐๐ ตัน ซ่ึงผมคิดว?าเปRนสิ่งท่ีค?อนขCางยาก รัฐบาลก็พยายามหาวิธีอ่ืนดCวย 
ในการท่ีจะใหCยางสามแสนตันมันหายไปในระบบ ก็มีนโยบายหลาย ๆ นโยบาย 
เช?น พยายามท่ีจะใหCชาวสวนยางนั้น หยุดกรีดยางสามเดือน โดยรัฐบาลจะ
ชดเชยเงินในส?วนท่ีเปRนรายไดCใหCกับชาวสวนยางแทน อันนี้ก็กําลังดําเนินการว?า 
ไร?หนึ่งสมควรจะจ?ายใหCชาวสวนยางเท?าไหร?  ก็เปRนนโยบายหนึ่งในการท่ีจะทํา
ใหCยางสามแสนตันนั้นหายไปครับ   อันนี้ก็คิดว?าดCวยความจําเปRนท้ังหมดท่ีผม
กล?าวนั้น  ผมจึงขออนุมัติสภา   เพ่ือใชCจ?ายเงินสะสมจํานวนท่ีสามารถใชCจ?ายไดC
จริง ๆ ก็คือ ๔๕ ลCาน จาก ๔๗ ลCาน นะครับ ก็ขอความกรุณาทางสภาไดCใหC
ความเห็นชอบในญัตตินี้ดCวย เพ่ือแกCไขปUญหาความเดือดรCอนของพ่ีนCอง
ประชาชน  ประการท่ีสอง   เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล   ในการท่ีจะช?วย 

 เกษตรกรยางพารา และช?วยนําเงินท่ีมีอยู?นี้ใหCเกิดการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ือใหCพ่ีนCองประชาชนมีรายไดCเพ่ิมข้ึนเกิดการสรCางงานมากข้ึน ก็ขอ
ชี้แจงในญัตติท่ี ๓ ใหCกับสภาไดCทราบ และก็ขอความกรุณาสภาไดCใหCความ
เห็นชอบในญัตตินี้ดCวย ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านสมาชิกอภิปรายครับ เชิญครับท?านมะรุสะดี ครับ 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา ตามญัตติขออนุมัติจายเงินสะสมขององค�การบริหารสวนจังหวัด
ยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซ่ึงท?านคณะผูCบริหารไดCนําเสนอต?อ 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สภาในวันนี้    กระผมไดCรับฟUง   และก็พิจารณาตามเหตุผลและความจําเปRน
ตามท่ีผูCบริหารนําเสนอ   ซ่ึงมีท้ังหมดจํานวน ๑๒ โครงการ  ขอจ?ายขาดเงิน
สะสม จํานวนท้ังหมด ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท   ในวันนี้ ก็ไดC พิจารณาใน
รายละเอียดของโครงการจํานวนท้ัง ๑๒ โครงการ ซ่ึงเปRนโครงการซ?อมสรCางผิว
ทางพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต แทบท้ังหมดท้ัง ๑๒ โครงการนะครับ ตามความ
จําเปRนและเหตุผลท่ีท?านนายกไดCนําชี้แจงในรายละเอียด ผมเห็นดCวย และก็
สภาพปUญหาท้ังหมดเท?าท่ีผมไดCสัมผัส เนื่องจากปMท่ีผ?านมาเราประสบปUญหาใน
เรื่องของอุทกภัยในช?วงนั้น ปMนี้เราก็ไดCรับความเสียหายมากพอสมควร ตาม
โครงการท่ีท?านไดCนําเสนอในวันนี้ ผมว?ามีอีกหลายเสCนทางท่ีจะตCองบูรณะและก็
ซ?อมสรCาง แต?ดCวยขCอจํากัดของงบประมาณ ซ่ึงท?านไดCชี้แจงละเอียดมากครับ ว?า
เราจ?ายไดCเท?าไหร? เรามีงบท่ีเหลืออยู?เท?าไหร? ซ่ึงก็เปRนเหตุผลท่ีถูกตCองตาม
หลักการจ?ายขาดเงินสะสม ตามท่ีสนองนโยบายเร?งด?วนของรัฐบาลท่ีกําหนดใหC
องค<กรปกครองส?วนทCองถ่ิน จัดทําโครงการก?อสรCางปรับปรุงถนนท่ีมีส?วนผสม
ยางพารา หรือสิ่งก?อสรCางอ่ืน ๆ ท่ีใชCยางพาราเพ่ือช?วยเหลือเกษตรกรผูCปลูก
ยางพาราในภาวะราคายางตกตํ่า ซ่ึงเปRนความคาดหวังของพ่ีนCองชาวสวน
ยางพาราครับ การทําโครงการนี้ผลท่ีไดCมันสามารถกระเต้ืองราคายางพาราไดC
หรือไม? จากปUจจุบันนี้ผมก็เปRนชาวสวนยางครับ ตอนนี้ชาวสวนยางลําบากมาก
ดCวยภาวะเศรษฐกิจ ราคายางตอนนี้ ๑๖ บาท จากเม่ือก?อนนี้ยาง ๑ กิโลกรัม 
น้ํามันเบนซิล ๑ ลิตร พอซ้ือไดC แต?ปUจจุบันนี้ ยาง ๑ กิโลกรัม ซ้ือน้ํามันเบนซิล 
น้ํามันดีเซล ไม?ไดC ๑ ลิตร น้ําตาลทราย ๒๕ บาท ซ่ึงเปรียบเทียบแลCวภาวะ
เศรษฐกิจไม?สมดุล ตามเปYาหมายผมอยากจะฝากท?านนายกว?า ถCามีโอกาสเขCา
ไปสู?ในการประชุมในระดับชาติ  ผมค?อนขCางว?าตCองทําใหCเปRนผลดCวย  ไม?ใช?ว?า
แค?ทํานโยบายแลCว เพ่ือ จ?ายเงินไปแลCว แต?ผลท่ีไดCเปRนการกระตุCนเศรษฐกิจก็
จริง แต?จะเปRนการกระตุCนในระดับกลาง มันจะไม?ถึงในระดับรากหญCา มันไม? 

  ถึงกับเกษตรกรจริง ๆ ซ่ึงนโยบายนี้ผมฟUงมานาน ในทีวีก็บอกประจํา คือ
อยากจะฝาก แต?สิ่งท่ีเห็นดCวยก็คือ จากการไปศึกษาดูงานครั้งท่ีผ?านมา ซ่ึงไปท่ี
จังหวัดตรัง ไปดูในเรื่องของโครงการการก?อสรCาง ซ่ึงเปRนตCนแบบของการ
ก?อสรCางพาราแอสฟUลท<ติก ซ่ึงวันนั้น  ผมไดCถามท?านนายกว?า สิ่งท่ีเราทําไปแลCว
นั้น  พาราแอสฟUลท<ติก กับ   แอสฟUลท<ติกธรรมดา มันต?างกันอย?างไร  ซ่ึงไดC
ขCอมูลสรุปว?า คือ การใชCพาราแอสฟUลท<ติก ขCอดีก็คือยืดอายุการใชCงานไดCนาน
ข้ึน แต?ขCอเสียก็คือ ราคาจะเพ่ิมมากข้ึน คือแพงหน?อยแต?ว?าเราใชCไดCนาน แต?สิ่ง
ท่ีเราสรุปก็คือ ถCามันไดCผลกับเกษตรกรดCวย  ตรงนี้ถึงว?าจะแพง โครงการท่ีเรา
สรCางไปแลCวมันใหCเกิดผลหรือว?าช?วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไดC ผมว?า
ค?อนขCางท่ีจะตCองทําและเปRนนโยบายท่ีถูกตCอง แต?สิ่งท่ีผมอยากจะฝากก็คือว?า 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สิ่งท่ีทําไปแลCวนั้น อยากใหCผลท่ีทําไปถึงเกษตรกรจริง ๆ นะครับ ซ่ึงท้ังหมดนี้ผม
เชื่อว?าเพ่ือนสมาชิกทุกคนคงเห็นดCวย ในเรื่องของการก?อสรCางถนนท้ังหมดนี้ 
ทาง อบจ.เรามีความรับผิดชอบในเรื่องของถนนนี้อีกมากครับ อีกหลายเสCนทาง
ท่ีจะตCองปรับปรุง เพ่ือนสมาชิกบางท?านอาจจะดูแลCว ว?าทําไมไม?มีโครงการใน
พ้ืนท่ีเราบCาง ดCวยขCอจํากัดอย?างท่ีว?า เนื่องจากว?าเรามีความจําเปRนเลือกคัดเอา
โครงการท่ีมันจําเปRนจริง ๆ ก็เลยคิดว?าโอกาสต?อไป หากว?าท่ีท?านนายกไดCชี้แจง
ในเรื่องของเงินสํารองเงินสะสม ถCามีโอกาสใชCไดCคราวประชุมต?อไป ผมอยากจะ
ฝากว?าเราควรท่ีจะจ?ายเสีย เขCาใจว?าการจ?ายขาดเงินสะสมตCองใชCจ?ายขาดเงิน
สะสมปกติก?อน จ?ายอันนี้หมดและก็เงินสํารองค?อยจ?ายทีหลัง วันนี้ผมขอ
อภิปรายสั้น ๆ แค?นี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ  
เชิญท?านเฉลิมพล  ครับ  

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  ดCวยความเคารพอยากจะขออนุญาตท?านประธานใชCเวลาสั้น ๆ เพ่ือท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับญัตติ ขออนุมัติใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซ่ึงรายละเอียดฝdายบริหาร
ท?านไดCชี้แจงแสดงเหตุผลมาเม่ือสักครู?ครับ ท?านประธานท่ีเคารพครับกระผมดู 

 จากแผนงานท่ีทางฝdายนายกชี้แจงแสดงเหตุผลครับ ดCวยส?วนตัวในฐานะสมาชิก
สภานั้น กระผมก็เห็นดCวยกับญัตติท่ีจะขอใชCจ?ายเงินสะสมตามหลักการและ
เหตุผล ก็จะขออนุญาตเพ่ิมเติมความเห็นเพ่ือนสมาชิกท่ีไดCอภิปรายเม่ือสักครู?ขอ
อนุญาตนะครับ เพราะว?าปMท่ีผ?านมากระผมเชื่อว?าฝนฟYาและสถานการณ<ทาง
ธรรมชาตินั้น คงจะมีส?วนกระทบทําใหCถนนหนทางของเราไดCรับผลเสียหาย 

 ค?อนขCางเยอะ แลCวกับการท่ีจะขอใชCเงินสะสมจํานวนดังกล?าวนั้น ก็เปRนขCอจํากัด
จากงบประมาณ อบจ.ของเรา ซ่ึงมีความจําเปRนและเงินมันมีจํานวนจํากัดแค?สี่
สิบกว?าลCานนะครับ เลยทําใหCแลไดCว?าจากสถานการณ<นั้น ความท่ัวถึงยังไม?ท่ัวถึง
สักเท?าใดนัก กับความเดือดรCอนของพ่ีนCองประชาชนในเขตจังหวัดยะลา ท่ียังมี
ความตCองการ แต?ก็ดCวยการพิจารณาของฝdายบริหารแลCวกับการท่ีจะซ?อมสรCาง
นั้น กระผมเห็นพCองตามเหตุผล แต?ส?วนหนึ่งท่ีอยากจะฝากเปRนขCอสังเกตนะครับ
ว?า การท่ีจะเราจะนําวัตถุยางพาราแอสฟUลท< ซ่ึงตรงนี้จากการศึกษา จากการท่ี
เราไปดูงาน ผมเชื่อว?าวัตถุดิบอันสืบเนื่องมาจากการใชCยางพาราท่ีรัฐบาลไดC
สนับสนุน อันสืบเนื่องมาจากความเดือดรCอนของราคายาง อันสืบเนื่องมาจาก
ปริมาณยางมากข้ึน ทําใหCราคาตํ่านั้น แลCวเราตCองการท่ีจะนําวัตถุดิบนี้มาใชC 
เพ่ือใหCเกิดประโยชน<ในเรื่องของการคมนาคม และใหCเกิดประโยชน<ต?อพ่ีนCอง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ เกษตรกรชาวสวนยาง แต?สิ่งหนึ่งท่ีอยากจะเปRนขCอสังเกต เพราะมันเปRนเรื่อง
วัตถุ มันเปRนเรื่องใหม?อยู?นะครับ อยากจะขออนุญาตต้ังขCอสังเกต เพ่ือท่ีจะฝากผูC
ท่ีรับผิดชอบในการก?อสรCางโดยเฉพาะสํานักช?างก็ดี หรือผูCท่ีเก่ียวดองเก่ียวขCอง
เก่ียวกับเรื่องงานเทคนิคนะครับ คงจะตCองใชCความรูCความสามารถท่ีพิเศษกว?า
การใชCซิเมนต<หรือแอสฟUลท<ท่ีเราใชC ๆ กันอยู?มาเปRนเวลาหลายสิบปMแลCว 
เพราะว?ายางพาราถCาสามารถท่ีจะนํายางพารามาใชCประกอบถนนหนทางท่ีนี่ไดC
ก็ถือว?าเปRนประโยชน<ตามท่ีเพ่ือนสมาชิกไดCพูดถึง แต?ในความกังวลของผมใน
ความห?วงใยนั้นหมายความว?า ตัวนี้ยังเปRนวัสดุใหม? แลCวการศึกษาคงจะไม?ถึง
รCอยเปอร<เซ็นต< ในการท่ีจะตCองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกCไขใหCวัตถุดิบตัวนี้ 
นําไปใชCประโยชน<ไดC   จริง ๆ จัง ๆ หรือเปRนมาตรฐานต?อไป เพราะฉะนั้น ก็เลย
ฝากขCอสังเกตเก่ียวกับเรื่องการใชCยางพาราแอสฟUลท<ติกใหCเกิดประโยชน<สูงสุด
และก็มีคุณสมบัติท่ีสอดคลCองถูกตCองและก็มีมาตรฐานท่ีจะใชCในอนาคตไดC 
ความหมายตรงนี้ และผมเชื่อว?าวิธีการท่ีจะนําไปใชCนั้น องค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาไดCคํานึงถึงงานเทคนิคในการซ?อมสรCางเปRนอย?างดีอยู?แลCว แต?ว?านี่
เพียงแต?เปRนขCอสังเกต เห็นดCวยกับนโยบาย เห็นดCวยกับญัตติท่ีกล?าวถึง แต?ก็ฝาก
เก่ียวกับเรื่องงานเทคนิคในการท่ีจะนําไปใชCใหCเกิดประโยชน<สูงสุดขอบคุณครับ 

 
ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญท?าน  สัณฑนพ ครับ   
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเบตง 
จากการประชุมในวันนี้นะครับ ในระเบียบวาระการใชCจ?ายเงินสะสมขององค<การ
บริหารส?วนจังหวัดยะลาครับ ในครั้งก็มีงบประมาณท่ีตCองใชCอยู?ประมาณ ๔๕ 
ลCานเศษ จากการชี้แจงของท?านนายกเม่ือสักครู?ท่ีผ?านมาครับว?า มียอดเงินสะสม 
ณ วันท่ี ๒๘ เดือนกุมภาพันธ< มีอยู? ๔๗ ลCาน จากโครงการนี้งบประมาณใชCไปถึง 
๔๕ ลCาน ทําใหCผมก็วิตกอยู?ครับช?วง  แรก ๆ มีเงินสะสมอยู?ไม?เยอะแต?ทําไมทํา
โครงการใชCวงเงินถึง ๔๕ ลCาน ซ่ึงเกือบหมดนะครับ จากการชี้แจงของท?าน
นายกก็ทําใหCผมสบายใจ และเชื่อในความสามารถของท?านผูCบริหารและก็
หัวหนCาส?วนนะครับ ก็คงไม?มีปUญหาครับ ขออนุญาตอภิปรายในวาระนี้นะครับ 
ในจํานวน ๑๒ โครงการนี้ เท?าท่ีไดCดูมาก็ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดครับเกือบทุก
อําเภอ และโดยเฉพาะอําเภอเบตง ก็มีอยู? ๑ โครงการดCวยกัน ก็คือ โครงการ
บูรณะผิวทางพาราแอสฟUลท<ติก สาย ยล.ถ.๑ – ๐๐๗๑ แยก ทล ๔๐๖๒ – บCาน
มาลา หมู?ท่ี ๓ ตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  ซ่ึงตรงนี้นะ
ครับ เม่ือเดือนกุมภาพันธ< ท่ีผ?านมา สมาชิกหรือท?านผูCบริหารก็ไดCไปทําโครงการ
สานฝUนสู?ชุมชนท่ี หมู?ท่ี ๒ บCานมาลานี้ หลายท?านก็คงเห็นแลCวว?าเสCนทางไม?ดีนะ 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล ครับ แลCวก็จะมีช?วงหนึ่งก็คือช?วงท่ีอยู?หนCาโรงเรียนตรงนั้นนะครับ จะเปRน
สะพานซ่ึงจะแคบมาก สุ?มเสี่ยงต?ออันตรายต?อผูCใชCถนนนะครับ เสCนทางนี้ก็ถือว?า
เปRนเสCนทางท่ีมีความสําคัญ ท้ังปUจจุบันตอนนี้ก็มีผูCใชCสัญจรไปมาอยู? เยอะ
พอสมควร และในอนาคตก็คงมีผูCใชCเสCนทางนี้มากข้ึน เพราะว?าเปRนเสCนทางท่ี
เชื่อมโยงระหว?างสนามบินท่ีกําลังก?อสรCางอยู?นะครับ เปRนเสCนทางท่ีออกไปสู?
ถนนหลักท่ีจะเขCาไปยะลานะครับ ซ่ึงเปRนถนนท่ีมีความสําคัญอีกเสCนหนึ่งครับ 
จากการท่ีท?านผูCบริหารไดCเสนอขอใชCจ?ายเงินสะสมในครั้งนี้นะครับ ผมก็มีความ
ยินดีและก็ดีใจแทนพ่ีนCองประชาชนในจังหวัดยะลาดCวยครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถCาไม?มี เชิญท?าน 
นายกครับ  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ก?อนอ่ืนผมตCองขอขอบคุณ
เพ่ือนสมาชิกท่ีไดCอภิปรายเห็นดCวยในเรื่องของการจ?ายขาดเงินสะสม เพ่ือไปทํา
ถนนพาราแอสฟUลท<ติกคอนกรีต ซ่ึงจริง ๆ แลCวก็เปRนไปตามท่ีท?านสมาชิกไดC
อภิปรายว?า ถนนท่ีอยู?ในความดูแลของ อบจ.ท่ีจะตCองปรับปรุงซ?อมแซม เพ่ือใหC 

  พ่ีนCองประชาชนสัญจรไปมาไดCรับความสะดวกมากข้ึน มันมีอีกหลายสิบสาย 
แต?เนื่องจากงบประมาณท่ีมีจํานวนจํากัด วันนี้จึงสามารถนํามา เพ่ือใชCจ?ายใน
การแกCไขปUญหาความเดือดรCอน ๔๕ ลCานบาท ถนน ๑๒ สาย ในเบ้ืองตCนการ
อนุมัติจ?ายขาดเงินสะสมท่ีองค<กรปกครองส?วนทCองถ่ินไดCรับแนวทางจากรัฐบาล
นั้น รัฐบาลใหCดําเนินการมาหลายเดือนแลCว เพ่ือความคล?องตัวขององค<กร
ปกครองส?วนทCองถ่ินท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ<ในเรื่องของการจ?ายขาด ทําใหCองค<กร 

 ปกครองส?วนทCองถ่ินบางแห?งไม?สามารถท่ีจะนําเงินสะสมไปดําเนินการไดC ทาง
รัฐบาล กรมส?งเสริม ก็ไดCออกระเบียบ ออกแนวทางใหCองค<กรปกครองส?วน
ทCองถ่ินสามารถดําเนินการไดCสะดวกมากข้ึน เช?น นําไปใชCจ?ายในโครงการ เพ่ือ
บรรเทาความเดือดรCอนของพ่ีนCองประชาชน หรือในเรื่องของอุทกภัย ภัยพิบัติ
ต?าง ๆ ซ่ึงหลายโครงการสามารถดําเนินการไดC เช?น ในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ในเรื่องของการปรับปรุงแหล?งท?องเท่ียว ในเรื่องของเกษตร
พอเพียง ถCาตามระเบียบเดิมนั้น ไม?สามารถจ?ายขาดเงินสะสมในโครงการเหล?านี้
ไดC ประการท่ีสอง รัฐบาลก็ใหCดําเนินการก?อหนี้ผูกพัน ไม?ใหCเกินวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ซ่ึงถCาก?อหนี้ผูกพันไม?เกิน ๒๐ เมษายน ก็สามารถท่ีจะใชCวิธีการจัดซ้ือ
จัดจCางโดยการคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจงไดC อันนี้ก็เก่ียวเนื่องกับพ้ืนท่ีองค<กร
ปกครองส?วนทCองถ่ินท่ีไม?ไดCอยู?ในเขตสามจังหวัด หรือสี่ อําเภอ ก็จะตCอง
ดําเนินการใหCเสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๐ เมษายน แต?ถามว?าหลังจากนั้นใชCจ?ายเงิน
สะสมไดCไหม ก็ไดCแต?ไม?ไดCวิธีการจัดซ้ือจัดจCางก็ตCองเปRนไปตามระเบียบของการ 
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นายก อบจ.ยะลา จัดซ้ือจัดจCาง ไม?มีกรณีพิเศษ ท่ีเราดําเนินการล?าชCาก็เกิดจากถนนของเรามันมี
หลายสิบสาย การท่ีจะไปดําเนินการเราตCองใหCทางกองช?างไปสํารวจความ
เสียหาย หนึ่งเสียหายในช?วงอุทกภัย สองเปRนถนนท่ีจําเปRนท่ีจะตCองซ?อมสรCาง 
เนื่องจากมันชํารุดทรุดโทรม และก็เกิดการรCองเรียนมาบ?อย ๆ เพราะฉะนั้น 
วิธีการดําเนินการนั้น ทางฝdายสํารวจ ฝdายซ?อมบํารุง ของกองช?างก็ตCองออกไป
สํารวจท้ังแปดอําเภอ การสํารวจถนนท้ังแปดสิบสี่สาย แลCวก็เพ่ือท่ีจะใหCการ
แกCไขปUญหานั้น มันตรงจุดของความเสียหาย แลCวก็สามารถท่ีจะแกCปUญหาใน
เรื่องของการระบายน้ําดCวย มันค?อนขCางท่ีจะใชCเวลา ผมไดCสอบถามองค<กร
ปกครองส?วนทCองถ่ินท่ีไปประชุมดCวยกันนั้น ส?วนใหญ?ก็ดําเนินการไปแลCว เม่ือ
วานวันท่ี ๑๔ นราธิวาสก็ประชุมสภา จ?ายขาดเงินสะสมเช?นเดียวกับเรา ปUตตานี
ดําเนินการไปแลCว ก็คิดว?าการสํารวจ ถึงแมCจะตCองใชCเวลา ถึงแมCจะตCองล?าชCา 
แต?เราก็สามารถท่ีจะเรียงลําดับความสําคัญของการซ?อมสรCางใหCมันตรงกับ
ขCอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจริง ๆ แต?ถCาเราเอาความรวดเร็วมันก็อาจจะมีความ
ไม?ถูกตCองในเรื่องของถนนท่ีเกิดความเสียหาย อันนี้ผมคิดว?าชCาไปหน?อยแต?มัน 

 ตรงจุดตรงขCอเท็จจริงมันจะดีกว?า เพราะถนนมันไม?ใช? ๑๒ สาย ถนนมันอาจจะ
เสียหาย ๒๐, ๓๐ สาย แต?เราเรียงลําดับความสําคัญก?อนตามงบประมาณท่ีเรา
มีอยู? อีกอย?างหนึ่งเราทราบว?าน้ําท?วมครั้งท่ีแลCวมันมีปUญหาอะไรบCาง มันมี
ปUญหาในเรื่องของท?อระบายน้ําไม?สามารถท่ีจะรับน้ําไดC ก็ตCองไปดําเนินการ
แกCไขใหCมันควบคู?กันไป อันนี้ก็เปRนเหตุผลหนึ่งท่ีท?านสมาชิกบางท?านก็บอกว?า 
เม่ือไหร?ทาง อบจ.จะดําเนินการปรับปรุงถนนโดยจ?ายขาดเงินสะสม เนื่องจากว?า
ท่ีอ่ืนเขาเขCาสภาจ?ายขาดไปนานแลCวอะไรต?าง ๆ อันนี้ก็เหตุผลประการหนึ่ง ก็
คือว?าผมอยากจะรูCขCอเท็จจริงว?า หนึ่งในสิบสองนั้น มีท่ีไหนบCาง ส?วนท่ีเหลือก็
เปRนขCอมูล เรามีโอกาสท่ีจะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเราก็จะไดCดําเนินการถนนท่ี
อยู?ในลําดับต?อไป หรือถCางบประมาณปกติเราก็จะมีขCอมูลว?า ถCามันเปRนสิบสาม
สาย สิบสี่สาย สิบหCาสาย อีกสามสายคืออะไร หรือยี่สิบอันนี้สิบสองอีกแปดสาย
มันอยู?ตรงไหน อันนี้ก็เรียงตามลําดับความสําคัญตามท่ีช?างเขาออกไปสํารวจนะ
ครับ ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   คิดว?าท?านนายกไดCชี้แจงรายละเอียดพอสมควร หรือว?าท?านสมาชิก 
ท?านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถCาไม?มี ผมจะขอมติท่ี
ประชุมครับ เชิญเลขาฯ นับองค<ประชุมครับ ๒๒ ท?าน ครบองค<ประชุมนะครับ 
ผมจะขอมติท่ีประชุมครับ สมาชิกท?านใดอนุมัติใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหาร
ส?วนจังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๑๒ โครงการ 
วงเงิน ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือครับ  ๒๒ เสียง สมาชิกท?านใดไม?อนุมัติ
ใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ๒๕๖๑  จํานวน ๑๒ โครงการ  วงเงิน ๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือครับ 
ไม?มีนะครับ งดออกเสียง ไม?มีนะครับ 
 มติท่ีประชุม เปRนเอกฉันท< อนุมัติใชCจ?ายเงินสะสมองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา ประจําปMงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จํานวน ๑๒ โครงการ วงเงิน 
๔๕,๘๐๘,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๒ เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ  คัดเลือกสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดยะลา เพ่ือแต�งตั้งเปIนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท-องถ่ิน 
ระดับจังหวัด     เชิญท?านนายก อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน
กระผมนายมุขตาร<  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ผมขออนุญาตท?านประธานสภา 
ในระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา เพ่ือแต?งต้ังเปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับ
จังหวัด ขออนุญาตใหCท?านรองนายกภูริพงศ< เปRนผูCเสนอญัตติ ขออนุญาตครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ครับอนุญาตครับ เชิญท?านรองนายกครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน   
(นายภูริพงศ<  พงสุวรรณศิริ) กระผมนายภูริพงศ<  พงษ<สุวรรณศิริ  รองนายก อบจ.ยะลา  ไดCรับมอบหมาย

จากท?านนายก อบจ.ยะลา ใหCเปRนผูCเสนอญัตติตามระเบียบวาระท่ี ๔    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค<การ

บริหารส?วนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอจังหวัดแต?งต้ังเปRนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด         

  ตามท่ีองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาไดCเสนอญัตติการคัดเลือก
สมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา เพ่ือเสนอจังหวัดแต?งต้ังเปRน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด จํานวนไม?เกิน ๕ คน 
ในคราวประชุมสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําปM ๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ< ๒๕๕๙ และสภาองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลาไดCมติคัดเลือกสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลาเขCาร?วม
เปRนคณะกรรมการ จํานวน ๕ คน ประกอบดCวย 

  ๑. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อ.ธารโต 
  ๒. นายหาซัน  มิงมะ   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.รามัน 
  ๓. นายมานะ  ปาดอ   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๖ อ.เมือง 
  ๔. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อ.บันนังสตา 

๕. นายมะรอซิ  รองยิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อ.ยะหา 
ซ่ึงจังหวัดไดCมีประกาศแต?งต้ังสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัด

ยะลาท่ีไดCรับการคัดเลือก จํานวน ๕ คน ขCางตCน เปRนกรรมการในคณะกรรมการ 
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รองนายก อบจ.ยะลา ประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด  โดยมีวาระการดํารงตําแหน?ง ๒ ปM 
นับต้ังแต?วันท่ีประกาศแต?งต้ังเปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน 
ระดับจังหวัด ตามประกาศจังหวัดยะลา ลงวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ นั้น   

เนื่องจากกรรมการดังกล?าวครบวาระการดํารงตําแหน?งในวันท่ี ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๑  จึงไดCเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค<การบริหารส?วน
จังหวัดยะลา เพ่ือเสนอจังหวัดแต?งต้ังเปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทCองถ่ิน ระดับจังหวัด ตามแนวทางการคัดเลือกกรรมการท่ีมาจากสมาชิกสภา
องค<การบริหารส?วนจังหวัดยะลา ท่ีเลือกกันเองต?อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงวิธีการคัดเลือกครับ 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  สําหรับวิธีการคัดเลือกนะค?ะ การเสนอชื่อสมาชิกสภาตCองมีผูCรับรอง

อย?าง ๒ คน และผูCซ่ึงไดCรับการเสนอชื่อตCองอยู?ในท่ีประชุมและตCองใหCความ
ยินยอม 

  ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนใหCถือว?าบุคคล
ท่ีไดCรับการเสนอชื่อนั้นไดCรับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว?าจํานวนท่ี
กําหนด ใหCประธานในท่ีประชุมแจCงใหCผูCเขCาร?วมประชุมคัดเลือกผูCท่ีไดCรับการ
เสนอชื่อ โดยการลงคะแนนลับ ใชCวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูCท่ีไดCรับการเสนอ
ชื่อ ลงในบัตรคะแนนท่ีประธานในท่ีประชุมมอบใหC ไดCไม?เกินตามจํานวนท่ี
กําหนด 

  ใหCประธานในท่ีประชุมต้ังสมาชิกสภา ท่ีอยู?ในท่ีประชุมและมิไดCเปRน
ผูCรับการเสนอชื่อจํานวนไม?เกินสามคน เปRนกรรมการตรวจนับคะแนน 

  เม่ือตรวจนับคะแนนแลCว ใหCผูCท่ีไดCรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปRนผูCซ่ึง
ไดCรับการคัดเลือกจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด ในกรณีท่ีมีผูCไดCรับคะแนนใน
ลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหCไม?สามารถคัดเลือกไดC ใหCท่ีประชุมจัดใหCมีการ
ลงคะแนนใหม? เฉพาะผูCซ่ึงไดCรับคะแนนเท?ากัน ถCาลงคะแนนครั้งท่ีสองแลCว
ปรากฏว?าไดCคะแนนเท?ากันอีก ใหCใชCวิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุม
กําหนดค?ะ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท่ีประชุมเสนอชื่อพรCอมผูCรับรองครับ เชิญท?านหาซัน ครับ 
นายหาซัน  มิงมะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน  
กระผมขอเสนอ นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต  
เปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด  ขอผูCรับรองดCวย
ครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 
นายซอมะ  มะเซ็ง  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมถูกตCองครับ ต?อไปครับเชิญครับ เชิญท?าน
เฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
เมือง  กระผมขอเสนอ นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  
อําเภอบันนังสตา  เปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด  
ขอผูCรับรองดCวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 
นายไฟซอล  ยูโซะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมถูกตCองครับ ต?อไปครับเชิญครับ เชิญท?าน

มะดารี ครับ 
นายมะดารี  ยะยือริ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต อําเภอกรงปQนัง  
กระผมขอเสนอ นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรา
มัน เปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด  ขอผูCรับรอง
ดCวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 
นายหาซัน  มิงมะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมถูกตCองครับ ต?อไปครับเชิญครับ เชิญท?าน

อับดุลฮาเล็ม  ครับ 
นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะ
หา กระผมขอเสนอ นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา 
เขต ๓ อําเภอเมือง  เปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับ
จังหวัด  ขอผูCรับรองดCวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมถูกตCองครับ ต?อไปครับเชิญครับ เชิญท?าน

มะดารี  ครับ 
นายมะดารี  ยะยือริ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต  อําเภอกรงปQนัง  
กระผมขอเสนอ นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๖ อําเภอ
เมือง  เปRนคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด  ขอผูC
รับรองดCวยครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง ผูCไดCรับการเสนอชื่อยินยอมไหมครับ 
นายมานะ  ปาดอ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ยินยอมครับ 
ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีเสนอเปRนอย?างอ่ืนอีกไหมครับ ไม?มีนะครับ ถCาไม?มีถือว?า ๕ ท?าน 

ไดCรับการคัดเลือกเปRนคณะกรรมการ เพราะไม?ไดCเสนอเปRนอย?างอ่ืนนะครับ มี
รายชื่อดังนี้ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  แจCงมติท่ีประชุม ผูCไดCรับการคัดเลือกใหCเปRนคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทCองถ่ิน ระดับจังหวัด ไดCแก? 

๑. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอธารโต 
๒. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอ

บันนังสตา   
  ๓. นายหาซัน  มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ    รามัน 
  ๔. นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์   สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ 

อําเภอเมือง    
  ๕. นายมานะ  ปาดอ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๖ อําเภอเมือง  
 ครบท้ัง ๕ ท?านครับ  ขอแสดงความยินดีกับ ๕ ท?านนะครับ ต?อไป  
  ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่อง การกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ประจําป" ๒๕๖๑ และสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป" ๒๕๖๒    เชิญ
เลขานุการสภาชี้แจงครับ 

เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  ตามพระราชบัญญัติองค<การบริหารส?วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
แกCไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๒ ในปMหนึ่งใหCมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย และวรรคสี่ สมัยประชุมสามัญใหCมีกําหนดสี่สิบหCาวัน แต?ถCา
กรณีจําเปRนใหCประธานสภาองค<การบริหารส?วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุม
สามัญออกไปอีกไดCตามความจําเปRนครั้งละไม?เกินสิบหCาวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว?าดCวยขCอบังคับการประชุมสภาทCองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกCไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขCอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัย
ประชุมสามัญประจําปM ระยะเวลาและวันเริ่มตCนสมัยประชุมสามัญประจําปMของ
แต?ละสมัยในปMนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปMของปM ถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปMสมัยแรกของปMถัดไป ใหCประธานสภา
ทCองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปMสมัยแรกของแต?ละปM โดยใหCนํา
ความในขCอ ๑๑ มาบังคับใชCโดยอนุโลมค?ะ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญท?านสมาชิกพิจารณาเสนอวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจําปM ๒๕๖๑  เชิญเสนอวันประชุม พรCอมผูCรับรองสองคน ครับ เชิญครับ 
เชิญท?านมะลาวี ครับ 
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นายมะลาวี  บิงดอเลNาะ  เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกผูCทรงเกียรติ ทุกท?าน 
กระผมนายมะลาวี  บิงดอเล-าะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง 
กระผมขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําปM ๒๕๖๑  ต้ังแต?
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนด ๔๕ วันครับ  ขอผูCรับรองดCวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปRนอย?างอีกไหมครับ  ถCาไม?มี 
ถือว?าเปRนเอกฉันท<ครับ ตามท่ีท?านมะลาวี เสนอครับ   

กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป" ๒๕๖๑  ตั้งแต�
วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดเวลา ๔๕ วัน ครับ   

ต?อไปขอใหCท?านสมาชิกเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําปM ๒๕๖๒  เชิญเสนอวันประชุม พรCอมผูCรับรองสองคนครับ เชิญครับ 
เชิญท?านมะลาวี ครับ  

นายมะลาวี  บิงดอเลNาะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 
กระผมนายมะลาวี  บิงดอเล-าะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง  
กระผมขอเสนอกําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําปM ๒๕๖๒  ต้ังแต?
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนด ๔๕ วันครับ  ขอผูCรับรองดCวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูCรับรองถูกตCอง มีสมาชิกท?านใดจะเสนอเปRนอย?างอีกไหมครับ  ถCาไม?มี 
ถือว?าเปRนเอกฉันท<ครับ ตามท่ีท?านมะลาวี  เสนอครับ     

กําหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป" ๒๕๖๒  ตั้งแต�
วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กําหนด ๔๕ วัน จะถึงวันท่ี ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒   
ใครทําแผนอะไรอย?างลืมนะครับ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถือวันสุดทCายของ
สมัยสามัญ อย?าตรงกับใครอบรมสัมมนา ก็อย?าตรงกับประชุมสภานะครับ บอก
ไวCปMหนึ่งแลCวครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   เชิญครับ เชิญท?านมะรุสะดี ครับ 
เชิญท?านมะดารี ข้ึนนั่งบัลลังก<ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญท?านมะรุสะดี ครับ 
(นายมะดารี  ยะยือริ) 
นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนท?านประธานสภาท่ีเคารพ ท?านสมาชิกสภาผูCทรงเกียรติทุกท?าน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ
บันนังสตา  ท?านประธานครับ ทุกปMครับช?วงปQดภาคเรียน ทาง อบจ.เราจะมี
โครงการจัดการแข?งขันกีฬา สืบเนื่องจากการประชุมคราวท่ีผ?านมา กระผมไดC
นําเสนอในเรื่องของการจัดการแข?งขันกีฬาของ อบจ. ซ่ึงปMท่ีผ?านมาเราไดCจัด
ฟุตบอลอาวุโส อายุ ๔๕ ปM ข้ึนไป กับรุ?นท่ีสองอายุไม?เกิน ๑๓ ปM การประชุมซ่ึง
ผมจําไม?ไดCว?าครั้งไหน ผมขอเสนอในเรื่องการจัดการแข?งขันฟุตบอลอายุ ๑๔ – 
๒๖ ปM นะครับ ซ่ึงกระผมไดCปรึกษาท?านประธานสภา ไม?ใช?ท?านประธานมะดารี 
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